
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการชุดท่ี ๓ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

ณ ห�องประชุมบัวม0วง ๑ ช้ัน ๔อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย�เทเวศร� 

 
ผู�มาประชุม จํานวน ๑๕ ท0าน จากจํานวนกรรมการท้ังหมด ๑๕ ท0าน มีดังนี้ 
  ๑. ผศ.ศุภวุฒิ           เนตรโพธิ์แก�ว  ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ 

๒. ผศ.สุธี         จันทราภาขจี  รองประธานคนท่ี ๑ 
๓. ผศ.สมเกียรติ   ทองแก�ว    รองประธานคนท่ี ๒ 
๔. ผศ.ว,าท่ี ร.ต.สมนึก  แก�ววิไล   กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 

  ๕. อาจารย�นพกฤศณ� ดําน�อย    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
  ๖. อาจารย�รัชดาศักด์ิ   สุเพ็งคํา    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
  ๗. นายโยธิน    หนูแดง    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
  ๘. อาจารย�สัมภาษณ�   สุวรรณคีรี  กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
  ๙. นายสุนทร     เหรียญจื้อ    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
   ๑๐.นายทนงค�              โพธิ    กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
   ๑๑. ผศ.บุญธรรม          พรเจริญ                     กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
   ๑๒. ผศ. อํานาจ           เอ่ียมสําอางค�  กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ
   ๑๓. ผศ.มนัส               บุญเทียรทอง  กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
   ๑๔. ผศ.ดร.นพมณี        ฤทธิกุลสิทธิชัย       กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ/ 
                                                                  เลขานุการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
   ๑๕.อาจารย�กฤตพร   ชูเส�ง                      กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ/ 
    ผู�ช,วยเลขานุการ/เหรัญญิก 
 
ผู�ไม,มาประชุม จํานวน - ท0านดังนี้ 
  -ไม,มี- 
เริ่มประชุมเวลา ๙.๑๐น. 
   

  เปBดประชุม โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก�วประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑ ประธานแจ�งท่ีประชุมทราบเรื่องรองศาสตราจารย� ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ� กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ และอดีตรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      
ท,านท่ี ๒ ท่ีได�รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล�าฯ ให�ดํารงตําแหน,ง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ต้ังแต,
วันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศลงวันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย�และข�าราชการ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันพุธท่ี            
๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

หน�าท่ี 1 



หน�า 2 

 

 ท่ีประชุมสภาคณาจารย�และข�าราชการได�ให�มีการพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย�และ
ข�าราชการ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือให�มีการรับรองโดยท่ีประชุมได�
พิจารณาแล�วให�มีการรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก�ไข วาระท่ี ๑.๒ ดังนี้ 
ข�อความเดิม 

วาระท่ี ๑.๒ รับทราบการแต,งต้ังคณะกรรมการบริหาร ของท่ีประชุมสภาคณาจารย�และข�าราชการแห,ง
ประเทศไทย (ทปสท.) ตามคําสั่งท่ี ทปสท. ท่ี ๑/๒๕๕๘ ในคราวประชุมวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘            
โดย ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก�ว ได�รับการแต,งต้ังให�เปIนกรรมการบริหารลําดับท่ี ๑๗ โดยมีหน�าท่ีดังนี้ 
ข�อความแก�ไขใหม0เพ่ิมเติมเป>น 

วาระท่ี ๑.๒ รับทราบการแต,งต้ังคณะกรรมการบริหาร ของท่ีประชุมสภาคณาจารย�และข�าราชการแห,ง
ประเทศไทย (ทปสท.) ตามคําสั่งท่ี ทปสท. ท่ี ๑/๒๕๕๘ ในคราวประชุมวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ โดย       
ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก�ว ได�รับการแต,งต้ังให�เปIนกรรมการบริหารลําดับท่ี ๑๗ ซ่ึงมีการคัดเลือกกรรมการบริหาร
จากประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการกลุ,ม มทร.เพียง ๔ แห,งเท,านั้น ได�แก, มทร.ธัญบุรี,มทร.พระนคร,    
มทร.กรุงเทพ,มทร.ตะวันออก โดยมีหน�าท่ีดังนี้ 
 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย�และข�าราชการ สมัยสามัญครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘    
วันพุธท่ี ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 วาระท่ี ๓.๑ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดประชุมคณะกรรมการของท่ีประชุมประธานสภา
อาจารย�มหาวิทยาลัยแห,งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ระหว,างวันท่ี ๒๐-๒๒ มกราคม 
๒๕๕๘  
                ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย ได�รายงานผลไปเปIนการประชุมตามเอกสารแนบวาระการประชุม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๓.๒การทําประชาพิจารณ�เก่ียวกับการเงินร�อยละ ๐.๑ ของวงเงินงบประมานแผ,นดินหมวดของ
เงินเดือน/ค,าตอบแทน ท่ีได�รับจัดสรรมาจากสํานักงบประมาณ (รัฐบาล) ซ่ึงเปIนวงเงินงบประมาณข�าราชการ     
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด และท่ีมาช,วยราชการท่ีครองอยู, ณ วันท่ี        
๑มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗โดย ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย ได�ให�ความเห็นว,า
รายงานผลการตอบแบบสอบถามการกันวงเงินร�อย ๐.๑ ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�กล,าวเสริมถึง
ท่ีมาของการจัดทําความเห็นในภาพรวมของประชาคม ต,อประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง การกําหนดวงเงินเดือน/เลื่อนค,าตอบแทน ของข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพราะเปIนการท่ีมหาวิทยาลัยได�ออกประกาศ
โดยไม,ได�สอบถามความคิดเห็นต,อประชาคมก,อนในการหักวงเงินนี้ ดังนั้นการจัดทําแบบสอบถามก็ถือว,าเปIนการ
สอบถามความคิดเห็นประชาคม มทร.พระนคร ต,อการหักวงเงินดังกล,าวนี้หลังจากท่ี มทร.พระนคร ออก
ประกาศฉบับนี้มา ซ่ึงจริงๆ สมควรท่ีจะต�องดําเนินการทําแบบสอบถามนี้ก,อนท่ีจะมีประกาศมหาวิทยาลัยออกมา 
แต,ก็ถือว,าสภาคณาจารย�และข�าราชการ ก็ได�จัดทําความคิดเห็นตามแบบสอบถามนี้ได�ภายหลังในครั้งนี้เพ่ือได�
ทราบคิดเห็นท่ีแน,ชัด สรุปผลเสนอต,อมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 



หน�า 3 

 

ผศ.อํานาจ  เอ่ียมสําอางค� ได�เสนอให�มีการปรับแก�ไขข�อความบางจุดในการสรุปผลฯ 
ผศ.สุธี  จันทราภาขจี ได�สอบถามในท่ีประชุมว,าจะจัดทํารูปแบบ รูปเล,มอย,างไรเพ่ือการนําเสนอ 
นายสุนทร  เหรียญจื้อ ได�แสดงความคิดเห็นว,า ในการจัดทําแบบสอบถามข�อมูลท่ีสภาคณาจารย�และ

ข�าราชการ ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเรื่องของการกันเงินนั้น ฝRายบริหารก็คงมีความต�องการทราบ เช,นกัน
ว,า คณาจารย�และพนักงานมหาวิทยาลัย ต�องการสิ่งใดจากมหาวิทยาลัยบ�าง เช,นเรื่องสวัสดิการต,างๆ  

จากนั้นประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�สอบถามความคิดเห็นกับสมาชิกหลายๆท,านซ่ึง
ต�องการให�สรุปประเด็นในส,วนของข�อเสนอแนะท่ีมีความคิดเห็นหลากหลายท้ังเห็นด�วยและไม,เห็นด�วยกับการกัน
เงินร�อยละ๐.๑ นี้ 

อาจารย�กฤตพร  ชูเส�ง ได�เสนอความคิดเห็นว,าควรสรุปประเด็นความคิดเห็นเปIนจํานวนร�อยละของ
ผู�ตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นเหมือนกันและเขียนให�กระชับ 

ผศ.สมเกียรติ ทองแก�ว ได�เสนอให� อาจารย�กฤตพรช,วยปรับปรุงภาษาอย,างไรก็ตามประธานสภา
คณาจารย�และข�าราชการ ได�ขอให�ท่ีประชุมนําข�อมูลกลับไปแก�ไขปรับปรุงแล�วนําเสนอต,อประธานสภาคณาจารย�
และข�าราชการ เพ่ือนําเสนอต,อผู�บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ 

อาจารย�สัมภาษณ� สุวรรณคีรี ในฐานะประธานอนุกรรมการฝRายพิทักษ�สิทธิคณาจารย�และข�าราชการ
และผลประโยชน�ของมหาวิทยาลัยรับท่ีจะนําข�อมูลไปปรับแก�และนําเสนอต,อประธานสภาคณาจารย�และ
ข�าราชการ 
            วาระท่ี ๓.๓ ความคืบหน�าการดําเนินการเก่ียวกับมติท่ีประชุมสภาคณาจารย�และข�าราชการ ในการ
เสนอให�มหาวิทยาลัยจัดรถ-ส,ง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในกรณีต�องไปสอนและติดต,อกับหน,วยงานในต,าง
พ้ืนท่ีศูนย�การศึกษาของ มทร.พระนคร และสต๊ิกเกอร�ติดรถยนต�เข�า-ออก ในทุกศูนย�ของ มทร.พระนคร 

 ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�แจ�งท่ีประชุมว,าขณะนี้ได�ดําเนินการแล�วและมหาวิทยาลัยได�
หารือไปยังคณบดีทุกคณะ แต,ทางท่ีประชุมผู�บริหาร มีความเห็นไม,เห็นด�วยในเรื่องการนํารถของคณะมาร,วม
โครงการ ดังนั้นท,านอธิการบดีจึงสั่งให�ทาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดรถของกองกลางมาให�บริการรับ-ส,ง
และจัดทําสต้ิกเกอร�กลางของมหาวิทยาลัย ตามท่ีสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�เสนอแนะไปยังมหาวิทยาลัย 
และขณะนี้กองกลางกําลังจัดทําการสํารวจความต�องการใช�รถยนต�ราชการในช,วงเวลาใดบ�างเพ่ือนํามาจัดทํา
ตารางการเดินรถยนต�เพ่ือวิ่งรับ-ส,งต,อไป โดยท่ีประชุมมีความเห็นให�เชิญ ผู�อํานวยการกองกลาง เข�ามาชี้แจงในท่ี
ประชุมในการประชุมสภาคณาจารย�และข�าราชการ ในครั้งถัดไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี ๓.๔. เก่ียวกับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไม,ตรงตามกรอบอัตราเงินเดือนท่ีกําหนด
ท่ีได�รับอนุมัติจากสํานักงบประมาณ (กรณี สายวิชาการ ๑.๗ เท,า, สายสนับสนุน ๑.๕ เท,า) ท่ีประชุมให�เลื่อนการ
พิจารณาเพราะยังคงมีรายละเอียดท่ีต�องหาข�อมูลมานําเสนออีกมาก และมีหน,วยงานท่ีควรมาชี้แจงในท่ีประชุม
คือกองบริหารงานบุคคล และกองนโยบายและแผน 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให�เลื่อนการพิจารณาตามท่ีเสนอ และให�เชิญหน,วยงานท่ีเก่ียวข�อมาชี้แจง 
 

  ประธานแจ�งว,าการดําเนินการเก่ียวกับจัดทําเว็บไซต� งานสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�ดําเนินการ
ปรับปรุงข�อมูลและได�ดําเนินการใส,ข�อมูลอันเปIนประโยชน�ต,างๆให�แก,บุคลากรของมหาวิทยาลัยในระดับหนึ่งแล�ว 
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หากกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ ท,านใดต�องการติชมหรือเสนอแนะข�อมูลเพ่ือปรับปรุงก็สามารถแจ�ง
ฝRายจัดทําได�ตลอดเวลา 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑ สรุปการจัดทําคําเสนอขอต้ังงบประมาณรายได�ประจําปU พ.ศ. ๒๕๕๙โดยประธาน

อนุกรรมการฝRายวางแผน สภาคณาจารย�และข�าราชการ (ผศ.มนัส  บุญเทียรทอง) ได�เสนอท่ีประชุมว,าได�มีการ
จัดทําคําของบประมาณรายได� ประจําปU ๒๕๕๙ จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรงานสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาคณาจารย�และข�าราชการพบประชาคม โดยเปIนโครงการเชิงอบรม

ให�ความรู�แก,บุคลากรภายใน มทร.พระนคร 
ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�กล,าวเสริมว,าโครงการท่ี ๒ นี้เปIนโครงการท่ีสภาคณาจารย�

และข�าราชการ มีความประสงค�จะจัดเปIนลักษณะโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให�บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ท้ังหมดเพ่ือให�ความรู�ในด�านต,างๆท่ีเปIนประโยชน� ไม,ได�เปIนการพบประชาคมเพ่ือรับเรื่องราวร�องทุกข�ใดๆ 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี ๔.๒ การจ�างจัดทําจุลสารสภาคณาจารย�และข�าราชการ สานสัมพันธ�สู,ประชาคม ฉบับท่ี ๑/

๒๕๕๘ ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�แจ�งท่ีประชุมว,า โดยจัดพิมพ�จุลสารนี้จะแจกไปยังหน,วยงานทุก
หน,วยงาน บุคลากรทุกคน และไปยังสภาคณาจารย�และข�าราชการ ในมหาวิทยาลัยต,างๆ ท้ังนี้เพ่ือประชาสัมพันธ�
แก,บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจํานวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยผู�จัดพิมพ�เปIนบริษัทท่ี มทร.พระนครสั่งทํางานให�เปIน
ประจําโดยได�ขอให�กองการสื่อสารและภาพลักษณ�องค�กร ติดต,อมาให�จัดทํา โดยสภาคณาจารย�และข�าราชการได�
ทําเรื่องขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจัดพิมพ�ทํางานนี้ไปยังมหาวิทยาลัยแล�ว ซ่ึงมหาวิทยาลัยไม,ขัดข�อง โดยได�
พิจารณาอนุมัติแล�วในวงเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท จากงบประมาณของสํานักงานอธิการบดี ขณะนี้รอเพียงการจัด
รูปเล,มข�อมูลและจัดพิมพ�เพ่ือดําเนินการตรวจรับงานต,อไปโดยมอบหมายให� ประธานอนุกรรมการ (ผศ.สมเกียรติ  
ทองแก�ว) และอนุกรรมการฝRายประชาสัมพันธ�ฯ ดําเนินการประสานข�อมูลและรูปแบบการจัดพิมพ�  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบดําเนินการดังเสนอ 
 

วาระท่ี ๔.๓รายงานเก่ียวกับสถานท่ีต้ังสํานักงานสภาคณาจารย�และข�าราชการ และการขอรับการ
จัดสรร วัสดุ ครุภัณฑ� และอัตรากําลังงานสภาคณาจารย�และข�าราชการ (ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
ผู� เสนอ)ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�แจ�งท่ีประชุมว,าขณะนี้มหาวิทยาลัยได�มอบหมายให�          
ฝRายออกแบบก,อสร�าง กองนโยบายและแผน เข�าสํารวจพ้ืนท่ีท่ีรับจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัย คือพ้ืนท่ีห�อง
สํานักงานชั้น ๒ ของอาคารบริการการศึกษา มทร.พระนคร ศูนย�พระนครเหนือ และขณะนี้ได�นําข�อมูลมาจัดทํา
การเขียนแบบปรับปรุงห�องสํานักงานนี้ ซ่ึงเม่ือแบบรูปรายการดังกล,าวแล�วเสร็จ สภาคณาจารย�และข�าราชการ   
ก็จะได�ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการปรับปรุงห�องสํานักงานสภาคณาจารย�และ
ข�าราชการ จากมหาวิทยาลัยต,อไป ตามท่ีมหาวิทยาลัยสั่งการ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

          วาระท่ี ๔.๔ การท่ีสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีเข�าสู,ตําแหน,งทางวิชาการ ผศ.,รศ,.ศ, 
ได�รับเงินประจําตําแหน,งและเงินค,าตอบแทนวิทยฐานะ เพียงจํานวน ๑ เท,าของอัตราท่ี ตามกรมบัญชีกลาง
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กําหนด (๕,๖๐๐ บาท) ซ่ึงแตกต,างกับสถานภาพของข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ท่ี
ได�รับจํานวน ๒ เท,า (๕,๖๐๐ บาท คูณ ๒) ซ่ึงยังมีความแตกต,างและเลื่อมล้ํากัน (ประธานสภาคณาจารย�และ
ข�าราชการ เปIนผู�เสนอ)ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�ชี้แจงท่ีประชุมเพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยในการกําหนดค,าตอบแทนดังกล,าว ท่ีประชุมได�ให�ความเห็นแล�วว,าพนักงานมหาวิทยาลัย
เปIนสถานภาพท่ีมีอัตราเงินเดือนท่ีสูงกว,าข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นควรให�มีการพิจารณาให�
รอบคอบก,อนนําเสนอมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�แจ�งว,าจริงๆแล�วประเด็นในวาระนี้
ได�สอบถามท่ีกองบริหารงานบุคคล ไปบ�างแล�ว และได�รับคําตอบว,า มหาวิทยาลัยเองก็มีแนวความคิดท่ีจะ
ดําเนินการปรับให�พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีเข�าสู,ตําแหน,งทางวิชาการแล�วให�
ได�รับเงินประจําตําแหน,งและเงินวิทยฐานะจํานวน ๒ เท,า ดังนั้นสภาคณาจารย�และข�าราชการ ควรให�การ
สนับสนุนแนวความคิดท่ีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยู, เพ่ือให�ไปในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัย 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบให�สรุปมตินําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๕ การพิจารณาการจัดสัมมนาประจําปUของกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ ตาม

วงเงินงบประมาณรายได�ท่ีได�รับจัดสรรซ่ึงเดิมได�กําหนดในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ โดยขอให�ท่ีประชุมมอบหมาย
กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการผู�รับผิดชอบ (ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ เปIนผู�เสนอ) โดยท่ี
ประชุมมีความคิดเห็นให�มีการดําเนินการเลื่อนแผนการจัดสัมมนาไปยังกองนโยบายและแผน    เพ่ือขอปรับแผน
ให�ไปดําเนินโครงการฯ จากเดิมจัดในช,วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ไปจัดช,วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและส,งเรื่องการขอปรับแผนการดําเนินโครงการไปยัง กองนโยบายและแผน 
 

วาระท่ี ๔.๖ เรื่องการพิจารณาเสนอชื่อ กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ ทําหน�า ท่ี
กรรมการบริหารสภาคณาจารย�และข�าราชการ ตําแหน,งเหรัญญิกตามข�อบังคับฯ แทนตําแหน,งท่ีว,างซ่ึงต�องทํา
หน�าท่ีแทน ผศ.พีรญา เชตุพงษ� ท่ีพ�นจากตําแหน,ง (ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ เปIนผู�เสนอ) โดย
ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�เสนอในท่ีประชุมพิจารณามอบหมายให� อาจารย�กฤตพร ชูเส�ง  ทํา
หน�าท่ีเหรัญญิกสภาคณาจารย�และข�าราชการ อีกหน�าท่ีหนึ่งแทน ผศ.พีรญา  เชตุพงษ�  โดยอาจารย�กฤตพร ชูเส�ง 
ตอบรับท่ีจะทําหน�าท่ีเหรัญญิกสภาคณาจารย�และข�าราชการ ตามท่ีประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ เสนอ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบให�อาจารย�กฤตพร ชูเส�ง ทําหน�าท่ีเหรัญญิกฯ ตามท่ีเสนอ 
 

  วาระท่ี ๔.๗ เรื่องการพิจารณาแต,งต้ังกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ ท,านใหม,เข�าทําหน�าท่ีใน
อนุกรรมการฝRายต,างๆ ประจําสภาคณาจารย�และข�าราชการ (ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ เปIนผู�เสนอ) 
โดยท่ีประชุมเสนอให�แต,งต้ังกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการท,านใหม, เข�าทําหน�าท่ีในคณะอนุกรรมการ
ฝRายต,างๆ ประจําสภาคณาจารย�และข�าราชการ แทนผู�ท่ีพ�นจากตําแหน,งไปใหม,เพ่ิมเติมดังนี้ 

๑. ผศ.มนัส  บุญเทียรทอง เปIน ประธานคณะอนุกรรมการฝRายวางแผนและงบประมาณ 
๒. ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ  เปIน  เลขานุการคณะอนุกรรมการฝRายส,งเสริมการมีส,วนร,วมในกิจการของ 

                                    มหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.อํานาจ  เอ่ียมสําอางค� เปIน เลขานุการคณะอนุกรรมการฝRายพิทักษ�สิทธิคณาจารย�และ          

                             ข�าราชการและผลประโยชน�ของมหาวิทยาลัย 

          มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบตามท่ีประชุมเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ แจ�งท่ีประชุมว,าขณะนี้ได�ขออัตรากําลังสายสนับสนุนในตําแหน,ง
เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป (วุฒิปริญญาตรี) จํานวน ๑ ตําแหน,งไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือให�มาปฏิบัติงานช,วยเหลือ
กิจการสภาคณาจารย�และข�าราชการ โดยได�รับแจ�งจากมหาวิทยาลัยว,าในระยะแรกนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดสรร
อัตรากําลังเปIนสถานภาพลูกจ�างชั่วคราวไปก,อนเพราะในปUงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นี้มหาวิทยาลัยไม,ได�รับการ
จัดสรรงบประมาณมาบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยใหม, จึงต�องรอในปUงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หากได�รับการ
พิจารณาอนุมัติจัดสรรให�บรรจุสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ทางมหาวิทยาลัยก็จะปรับสถานภาพตําแหน,ง
ลูกจ�างชั่วคราวของงานสภาคณาจารย�และข�าราชการนี้ บรรจุให�เปIนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยฯต,อไป 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ ได�เสนอเรื่องเบ้ืยประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ ว,าเปIน
อัตราเบ�ยประชุมท่ีตํ่ากว,าตําแหน,งกรรมการในชุดอ่ืนๆ เช,น กรรมการสภาวิชาการ ท่ีได�รับเบ้ียประชุม ๑,๖๐๐ 
บาท/ครั้ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ท่ีได�เบ้ียประชุม ๑,๖๐๐ บาท/ครั้ง แต,สภาคณาจารย�และข�าราชการ 
ทําไมถึงได�เบ้ียประชุมตํ่ากว,ากรรมการประเภทอ่ืน  
 ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ รับไปท่ีจะหารือกับทางมหาวิทยาลัยให�พิจารณาปรับอัตราค,าเบ้ีย
ประชุมให�กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ ให�เท,าเทียมกันกับกรรมการในชุดอ่ืนๆ 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบให�ดําเนินการหารือไปมหาวิทยาลัยพิจารณาดังเสนอ 
 

  ป@ดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

  ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได�นัดหมายให�มีการประชุมคณะกรรมการสภา
คณาจารย�และข�าราชการ สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  ในวันพุธท่ี ๒๔ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๘เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห�องประชุมบัวม,วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        
ศูนย�เทเวศร� 
 
 
 

(ผู�ช,วยศาสตราจารย� ดร.นพมณีฤทธิกุลสิทธิชัย) 
    เลขานุการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
             ผู�บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

   (ผู�ช,วยศาสตราจารย�ศุภวุฒิ   เนตรโพธิ์แก�ว) 
      ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
             ผู�ตรวจรายงานการประชุม 


